

THÔNG BÁO

**KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÙI THỊ QUỲNH VÂN,
ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện tổ chức công đoàn, công nhân
và người lao động tại địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất
và Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi**

Sáng ngày 30/11/2020, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức công đoàn, công nhân, người lao động tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Tham dự buổi đối thoại có đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi; đồng chí Võ Văn Bá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Võ Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Công an tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh; đại diện lãnh đạo: Liên đoàn Lao động các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi; đại diện tổ chức công đoàn của doanh nghiệp, gần 200 công nhân, người lao động; Giám đốc, chủ lao động của các doanh nghiệp có công nhân tham dự.

Tại buổi đối thoại, có **15** lượt ý kiến phát biểu, với **30** vấn đề được nêu ra (*nội dung các ý kiến chủ yếu xoay quanh: Chế độ, chính sách, thiết chế phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các Khu công nghiệp*); đây thực sự là diễn đàn dân chủ để người đứng đầu cấp ủy của tỉnh trực tiếp nghe ý kiến của công nhân, người lao động, cũng là dịp để công nhân, người lao động, cán bộ công đoàn trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với lãnh đạo tỉnh về những vấn đề thực tiễn liên

quan trực tiếp đến đời sống, việc làm và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. Những vấn đề đặt ra tại buổi đối thoại được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phúc đáp, hướng dẫn, giải thích, đưa ra các giải pháp khắc phục theo trách nhiệm, thẩm quyền. Trên cơ sở các nội dung đã trao đổi, thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận như sau:

Thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp quan tâm chỉ đạo và nỗ lực giải quyết những vấn đề có liên quan đến công nhân, người lao động nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động an tâm lao động, sản xuất. Tuy nhiên, những cơ chế, chính sách, giải pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Để giải quyết các kiến nghị của công nhân, người lao động nêu ra tại buổi đối thoại trong thời gian sớm nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị:

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất, trong đó, chú ý quy hoạch đồng bộ về nhà ở xã hội, khu vui chơi, nhà trẻ và các thiết chế xã hội khác; tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư về lĩnh vực nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh sớm triển khai thiết chế công đoàn ở Khu Công nghiệp Tịnh Phong. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương có liên quan giám sát việc chấp hành các quy định về đảm bảo môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà máy tại các khu công nghiệp.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá, xác định nhu cầu về nhà ở của công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế để tham mưu Ủy ban nhân dân có giải pháp phù hợp; xem xét, thu hồi các dự án nhà ở xã hội chậm tiến độ, không hiệu quả. Tập trung kêu gọi các doanh nghiệp có mong muốn tham gia đầu tư ở lĩnh vực này, kể cả các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tái tạo sức lao động cho công nhân, người lao động và phù hợp với quy hoạch tổng thể, dài hạn, bền vững của Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Đồng thời, đề xuất các quy định có tính ràng buộc và cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, các chủ đầu tư quan tâm, bố trí nguồn lực để xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp lựa chọn một số cơ sở khám, chữa bệnh (*nhất là các cơ sở khám chữa bệnh gần nơi đông dân cư và các khu công nghiệp, như bệnh viện đa khoa Bình Sơn, Sơn Tịnh*) đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị để hướng dẫn và khuyến khích triển khai thực hiện khám chữa bệnh theo chế độ Bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ. Đồng thời, thông tin cụ thể những đơn vị có thể khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động trong việc khám, chữa bệnh.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bảo hiểm bắt buộc và xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động. Phối hợp tổ chức công đoàn và chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để công nhân, người lao động có điều kiện học tập nâng cao trình độ tay nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động.

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh giải quyết những quyền lợi về Bảo hiểm Xã hội của công nhân, người lao động; rà soát, phân nhóm các doanh nghiệp nợ đọng Bảo hiểm xã hội để có hướng xử lý kịp thời, phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động; định kỳ, có thể phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề về Bảo hiểm xã hội, công khai các đơn vị nợ đọng Bảo hiểm xã hội, tránh để tình trạng nợ bảo hiểm xã hội kéo dài dẫn đến khởi kiện. Giám sát, hướng dẫn việc chi trả và huy động ngày công ngoài giờ đúng quy định đối với các cơ sở có tổ chức thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ *quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non* để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, trong đó chú ý chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tự thực ở địa bàn có Khu Công nghiệp, nơi có nhiều công nhân, người lao động.

- Sở Công thương phối hợp với địa phương và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị khuyến khích có hình thức phù hợp thực hiện việc bình ổn giá, đưa hàng giá rẻ, đảm bảo chất lượng, các chương trình khuyến mãi, chợ lưu động về tiêu thụ tại các Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp để phục vụ cho công nhân, người lao động. Đồng thời, các sở, ngành liên quan (*Tài chính, Công thương, Quản lý thị trường*) phải tăng cường việc kiểm soát giá cả để không làm tăng giá đột biến các mặt hàng nhu yếu phẩm làm ảnh hưởng đến đời sống công nhân, người lao động.

- Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm các cơ sở, dịch vụ, các băng, nhóm đối tượng hoạt động liên quan đến "*tín dụng đen*", cho vay lãi nặng, cầm đồ trên địa bàn tỉnh nói chung, các Khu Công nghiệp, khu vực có đông công nhân, người lao động thuê ở, sinh hoạt. Tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, để kịp thời phát hiện thông tin xấu, độc và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường tuần tra kiểm soát, khắc phục những "điểm đen" về giao thông; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; thực hiện phân luồng, đặt biển báo trên các tuyến đường trọng điểm vào thời gian dễ gây ùn tắc giao thông, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào giờ cao điểm tại các Khu Công nghiệp.

- Các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền quy định việc thực hiện đầu tư hoàn thiện tuyến đường nhánh từ Khu công nghiệp Tịnh Phong đến Khu Kinh tế Dung Quất; tuyến đường gom qua Khu Công nghiệp VSIP

Quảng Ngãi và KCN Tịnh Phong; đồng thời, đề nghị Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi sớm đầu tư hoàn thành đoạn còn lại tuyến đường số 7 Khu Công nghiệp VSIP nối vào đường Thạch Bích – Tịnh Phong tạo thành tuyến đường kết nối KCN VSIP với trung tâm thành phố Quảng Ngãi nhằm giảm tải lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1A, đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó, khuyến khích việc gắn camera an ninh, đầu tư điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông trên một số tuyến đường.

2. Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Phối hợp triển khai thực hiện các thiết chế công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 1729/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “*Đầu tư, xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất*”. Quan tâm mở rộng đối tượng được vay vốn từ “*Quỹ hỗ trợ công đoàn*” là công nhân, người lao động làm việc ổn định trong các doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với các ngành liên quan phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động về những quy định của pháp luật lao động và pháp luật công đoàn, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, sự cần thiết phải có tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Kiến nghị chủ doanh nghiệp có trách nhiệm chấp hành các quy định pháp luật về an toàn lao động, điều kiện làm việc và giải quyết kịp thời các chế độ của công dân, các vấn đề mà công nhân, người lao động quan tâm, bức xúc, góp phần xây dựng môi trường lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức hiệu quả các hoạt động “*Tháng Công nhân*” tại doanh nghiệp để vừa chăm lo tốt hơn quyền lợi người lao động, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân, người lao động theo quy định hiện hành của pháp luật lao động và Luật Công đoàn.

Tăng cường tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thông tin, phản ánh những vấn đề liên quan đến nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị liên quan để có hướng giải quyết kịp thời; đề cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, chia sẻ những thông tin tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trên không gian mạng.

3. Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn, Sơn Tịnh

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát những nội dung, vấn đề có liên quan đến các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động để kịp thời chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý, chấn chỉnh sai phạm đối với các cơ sở giáo dục mầm non; đồng thời, tiếp tục quan tâm phát triển nhóm trẻ, trường

mầm non tư thực đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và trên cơ sở nhu cầu thực tế ở từng xã để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của công nhân, người lao động trên địa bàn.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp công nhân, tinh thần dân tộc, giúp công nhân, người lao động của tỉnh phát triển vững vàng, không giao động trước những âm mưu thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

5. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên là công nhân, người lao động thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, ... góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, việc thực hiện Thông báo này, kịp thời báo cáo Bí thư Tỉnh ủy những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Văn phòng Tỉnh ủy kính thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến các cơ quan để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (b/c),
- Ban Dân vận Trung ương (b/c),
- Ban Nội chính Trung ương (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu Công nghiệp Quảng Ngãi,
- Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng ĐDBQH tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh,
- BTV Huyện ủy: Sơn Tịnh, Bình Sơn,
- LĐLĐ các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi,
- C, PCVP Tỉnh ủy; P. Tổng hợp,
- P. DVCQ và ĐT, BDVTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Xuân Duệ